
 มาตามสัญญา...อย่างท่ีเกริ่นไปในฉบับท่ีแล้ว ว่าฉบับน้ี

จะน�าบทสัมภาษณ์ของคุณธนาดล รักษาพล หน่ึงในผู้ท่ีสอบผ่าน

โครงการประกาศนียบัตรรายงานทางการเงนิไทย Dip – TFR  มาฝาก

ผู้อ่านทุกท่าน หลายๆท่านที่เพิ่งเปิด FAP Newsletter ฉบับนี้ อ่าน

ครัง้แรกอาจจะยังไม่ทราบว่าโครงการน้ีคอือะไร เรามาทวนกันหน่อย

ดีกว่าค่ะ 

 โครงการน้ีเป็นการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของนัก

บัญชีไทย เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินไทยท่ีได้มีการประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว

หรือจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้ เหมาะกับผู้ท�าบัญชีและ

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีต้องการจะทดสอบเพ่ือยกระดับความรู ้

เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปัจจุบันนี้ค่ะ

 ว้าว..ได้ยินแบบน้ีแล้ว ต้องยอมรับเลยค่ะว่าผู้ท่ีสอบผ่าน

น้ันเก่งจริงๆ เก่งแบบน้ีผู้จัดท�าจึงไม่พลาดท่ีจะดึงตัวมาสัมภาษณ์

สอบถามความรู ้สึก รวมถึงเคล็ดลับในการสอบผ่านครั้งน้ี ซึ่ง

คุณธนาดล กระซิบมาว่าเขาจะเปิดเผยท่ีน่ีท่ีเดียวเท่าน้ัน...

บทสัมภาษณ์
Q:   สิ่งจูงใจที่เข้ามาสอบ Dip-TFR 

คืออะไร และทราบข่าวจากที่ไหน?

A:  ทราบข่าวการทดสอบจากใน

เว็บของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงอยาก

ทดสอบตัวเองว่าจะสามารถสอบ

ผ่านได้ไหม และทดสอบความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องมาตรฐาน

การบัญชีว่าอยู่ในระดับไหนครับ

Q: สมัครสอบมากี่ครั้งแล้ว

A: ครั้งแรกครับ

Q: ข้อสอบเรื่องไหนยากที่สุด และยากเพราะอะไร?

A: คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการจัดท�างบการเงินรวมครับ เพราะ

รายละเอียดค่อนข้างเยอะ และยังมีเรื่องของ Deferred Tax ซึ่ง

เป็นเรื่องใหม่ของปีน้ี เข้ามาเก่ียวข้องด้วยค่อนข้างเยอะ

Q: ช่วยแนะน�าเทคนคิและวิธีการเตรียมตวัเพ่ือให้สอบผ่านหน่อย

A: ส่วนใหญ่อ่านหนังสือครับ โดยจะยึดหนังสือที่ เอินส์ท แอนด์ ยัง

กรุณาส่งมาให้เป็นหลัก โดยในหนังสือจะสรุปใจความส�าคัญของ

ทุกมาตรฐานอย่างกระชับอ่านแล้วเข้าใจง่าย นอกจากน้ันจะใช้

ประสบการณ์จรงิมาช่วยบ้าง ท้ังจากท่ีเคยท�างานท่ี เอินส์ท แอนด์ ยัง

และป ัจจุบันท�างานท่ีส�านักงานสามสิบสี่  ออดิทของคุณพ่อ 

(คณุศิลป์ชัย รกัษาพล)  รวมถึงในการเรยีนปรญิญาเอกท่ีจุฬาลงกรณ์

อ.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ 

ท ่านจะกรุณาสอนและ

เพิ่มเติมความรู ้ในเรื่อง

มาตรฐานใหม่ๆ ให้อยู่

ตลอด อย่างเช ่นเรื่อง 

Deferred Tax เองก็เพิ่ง

เรียนมาจากท่านอาจารย์

เลยพอท�าได้ สรุปคือ เราต้องขวนขวายหาความรู้ทั้งจากการเรียน

และการท�างานตลอดเวลาครับ

Q: คิดว่าการทดสอบครั้งนี้มีประโยชน์อย่างไรต่อวิชาชีพบัญชีไทย

และตัวผู้สอบเอง คุณธนาดลสามารถน�าไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มใด

บ้างในอนาคต

A: ในแง่ประโยชน์ต่อวิชาชีพบัญชีผมว่าท�าให้คนในวิชาชีพเรา

ต่ืนตัวมากข้ึน ในการมาลองสอบวัดระดับความสามารถของตัวเอง

เพราะถ้าไม่มีการทดสอบน้ี ทุกคนก็จะหยุดอยู ่ ท่ี CPA แล้ว

ก็จะไม่มีการสอบหรอืแรงกระตุ้นอ่ืน ๆ  อีกเลย แต่อย่าลมืว่ามาตรฐาน

ไม่ได้หยุดพัฒนาตาม ดังน้ันถ้าได้มาทดสอบก็จะเหมือนได้พัฒนา

ต่อเน่ืองไปอีกข้ัน  ส่วนตัวแล้วการสอบครัง้น้ีก็เหมือนท�าให้ได้ทบทวน

เรื่องมาตรฐานท้ังเก่าและใหม่ และยังสามารถน�าความรู ้ด้าน

มาตรฐานไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงานในส�านักงานของตัวเองให้

ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

Q: อยากให้เชิญชวนผู้ที่

ยังไม่ได้เคยสอบ ให้เข ้า

มาลองทดสอบหน่อยค่ะ

A: อยากให้ลองมาสอบ

ดูครับ เพราะว่าจะบังคับ

ให้เราต้องทบทวนความรู้

เก่าๆ และเรยีนรูม้าตรฐาน

ใหม่ๆ ไปในตัว อย่างน้อยๆ ส่ิงน้ีก็จะช่วยยืนยันว่าเรายังไม่ตกยุค 

และเป็นการเตือนตัวเองไปในตัวว่าเราต้องพัฒนาตัวเองตลอด

ไม่ใช่สอบ CPA จบก็จะหยุดพัฒนาครับ

 เป็นอย่างไรบ้าง หลังจากท่ีได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ

คุณธนาดล ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าท่านมีแรงจูงใจและการเตรียมตัว

ท่ีดีมาก จึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าท�าไมจึงประสบผลส�าเร็จในการ

ทดสอบครั้งน้ี บวกกับความต้ังใจท่ีจะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

และน�าความรู้จากประสบการณ์จากการสอนท่ีผ่านมา ก็สามารถ

สอบผ่านโครงการนี้ได้แล้วค่ะ

 ดังน้ัน หากท่านใดท่ีก�าลังอ่านอยู่ แล้วอยากลองทดสอบ

โครงการน้ี  สามารถติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวการประกาศ

รับสมัครสอบได้ที่ website สภาฯ www.fap.or.th ค่ะ

ธนาดล  รักษาพล
ผู้สอบผ่านโครงการ Dip-TFR

สัมภาษณ์พิเศษ โดย..ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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